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ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา 
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
www.opsmoac.go.th/jakarta 

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าเสนอเรียกเก็บภาษนี าเข้าผลิตภัณฑ์นม 

เพ่ือต่อสู้กับภาษีน าเข้าไบโอดีเซลของสหภาพยุโรป 
 

รัฐมนตรีการค้าของอินโดนีเซียกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าเขาได้ขอให้ผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์นมหาแหล่งอุปทาน
ใหม่นอกเหนือจากประเทศในสหภาพยุโรปเนื่องจากประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก าลัง
ท างานเพ่ือเรียกเก็บภาษนี าเข้าผลิตภัณฑ์นมจากยโุรป 
 

Mr. Enggartiasto Lukita กล่าวว่า เขาจะแนะน าให้คณะกรรมการท างานระหว่างกระทรวงเรียกเก็บภาษี
น าเข้าร้อยละ ๒๐ – ๒๕ โดยทันทีส าหรับผลิตภัณฑ์นมจากสหภาพยุโรปเนื่องจากเป็นการตอบสนองที่เหมาะสมต่อ
แผนของสหภาพยุโรปที่จะก าหนดเรียกเก็บภาษีน าเข้าเพ่ือตอบโต้เงินอุดหนุนร้อยละ ๘ - ๑๘ ส าหรับไบโอดีเซลที่ผลิต
จากน  ามันปาล์มของอินโดนีเซีย 

 
การก าหนดเรียกเก็บภาษีของสหภาพยุโรปจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ โจมตีผู้ผลิตไบโอดีเซลของอินโดนีเซีย

หลังจากรัฐสมาชิกจ านวน ๒๘ ประเทศกล่าวในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาว่าน  ามันปาล์มควรยุติใช้ในเชื อเพลิงการขนส่ง
ทดแทนเนื่องจากการปลูกปาล์มนั นเป็นการตัดไม้ท าลายป่า 

 
Mr. Lukita กล่าวว่าเขาได้พบกับคู่ค้าในยุโรปของเขาเพ่ือหารือเก่ียวกับปัญหาน  ามันปาล์มและเตือนพวกเขาว่า

การก าหนดเรียกเก็บภาษขีองสหภาพยุโรปที่วางแผนไว้ต้องอยู่บนพื นฐานของ “ค่าพารามิเตอร์ทีเ่ป็นธรรม” 
 
 หากค่าพารามิเตอร์ที่ไม่เป็นธรรมนั นมันจะเป็นก้าวสู่การปกป้องและสงครามการค้าและเราจะไม่นิ่งเฉย

ส าหรับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” Mr. Lukita กล่าวในการประชุมเศรษฐกิจ ณ กรุงจาการ์ตา 
 

ผู้ผลิตเชื อเพลิงชีวภาพในอินโดนีเซียกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 
ตัวแทนของสหภาพยุโรปในอินโดนีเซียไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในทันที Mr. Lucas Cibor หัวหน้าคณะ

ผู้แทนสหภาพยุโรปประจ าอาเซียนกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าสหภาพยุโรปได้อธิบายนโยบายเกี่ยวกับเชื อเพลิง
ชีวภาพอย่างยั่งยืนไปยังอินโดนีเซียและมาเลเซีย 

 
อินโดนีเซียและมาเลเซียซึ่งเป็นผู้ผลิตน  ามันปาล์มอันดับต้นของโลกกล่าวซ  าว่ามาตรการของยุโรปต่อ

อุตสาหกรรมน  ามันที่บริโภคได้นั นเป็นการเลือกปฏิบัติ 
 
คณะกรรมาธิการยุโรปยังคงตรวจสอบข้อกล่าวหาการอุดหนุนน  ามันปาล์มแต่อาจมีการเสนอก าหนดเรียกเก็บ

ภาษตีามท่ีเสนอในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ นี  
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Mr. Lukita ไม่ได้ก าหนดเวลาส าหรับการเรียกเก็บภาษีของอินโดนีเซียส าหรับผลิตภัณฑ์นม ผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์
นมถูกขอให้ซื อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา  

 
จาการ์ตาได้ลงนามข้อตกลงการค้าเสรีกับออสเตรเลียซึ่งจะยกเลิกภาษีศุลกากรส าหรับผลิตภัณฑ์นมโดยเริ่มต้น

จากปีหน้า การเรียกเก็บภาษีศุลกากรส าหรับผลิตภัณฑ์นมส่วนใหญ่จากสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ ๕ 

 
ข้อมูลจากกระทรวงการค้าแสดงให้เห็นการน าเข้าผลิตภัณฑ์นมและไข่ของอินโดนีเซียในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มี

มูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ 
 

ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสหภาพยุโรปกล่าวเมื่อต้นปีว่าพวกเขาประสบปัญหาในการส่งออกเครื่องดื่มไป
ยังอินโดนีเซีย เจ้าหน้าที่กระทรวงการค้าของอินโดนีเซียกล่าวว่ามีความล่าช้าในการออกใบอนุญาตน าเข้าสุราจากยุโรป 
แต่การปฏิเสธเหล่านี เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทเรื่องน  ามันปาล์ม 
 

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ The Jakarta Post รายงานว่าสมาคมปาล์มน  ามันของอินโดนีเซีย 
(Indonesian Oil Palm Association - GAPKI) กล่าวว่ารัฐบาลก าลังขาดมาตรการที่เข้มแข็งในการต่อสู้กับอุปสรรค
ด้านภาษีท่ีด าเนินการโดยประเทศปลายทางที่ส่งออกน  ามันปาล์มรวมถงึสหภาพยุโรป 
 
ที่มา : หนงัสือพิมพ์ The Jakarta Post ฉบับวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 
 

 
 

 


